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เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (Satellite Receiver) คือหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจดาวเทียม

ในประเทศเราไม่มีศักยภาพพอที่จะผลิตสินค้าประเภทนี้ได้ เราก็ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ

ตอนเริ่มทำจานดาวเทียมใหม่ๆ เรานำเข้ามาจากประเทศไต้หวัน เพราะในช่วงนั้นประเทศที่
ทำเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมได้ดีและราคาถูกก็คือ "ไต้หวัน" ต่อมาประมาณช่วงปีพ.ศ. 2538-39
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจากเกาหลีมีคุณภาพและราคาดีกว่า ผู้นำเข้าส่วนใหญ่ก็ไปสั่งมาจากที่
น่ัน แต่มาช่วงปี พ.ศ 2543 ประเทศจนีได้มีการผลิตเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทยีมออกมา ส่ิงท่ีทำให้โลก
ต้องตะลึงงันก็คือ "ราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่ง" แล้วเขาทำได้อย่างไร? ซึ่งนักอุตสาหกรรมที่ปรับตัวช้า
และต้องการกำไรมากๆ ก็บ่นกันไปตามๆกัน โดยจะเห็นได้ว่าผู้ผลิตในบ้านเราล้มหายตายจากไป
หลายราย ส่วนที่ยังอยู่ก็ต้องปรับตัวกันขนานใหญ่

 ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ต้องปรับตัวดิ้นรน หรืออาจจะต้องใช้คำว่า "กระเสือกกระสน"
เอาตัวตนใหอ้ยู่รอด จะเห็นได้ว่าสินค้าส่วนใหญห่ลังจากปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา เราจะนำเขา้มาจาก
ประเทศจีน เราก็ทำเหมือนกับผู้นำเข้าทุกคนทำ คือ ไปดูงานโชว์ พยายามหาบริษัทที่เป็นผู้ผลิต
ต่อรองราคาใหไ้ด้ต่ำท่ีสุด เวลาเจรจากบ็อกจำนวน 5 หม่ืน เพ่ือให้เขารู้สึกว่าซ้ือจำนวนมาก มีศักยภาพ
เวลาเสนอราคามาจะไดใ้ห้เราถูกๆ แต่เวลาส่ังจริงก็ส่ังแค่ 2 หม่ืน (ซ่ึงทางจนีเขารู้ไต๋กันหมด เพราะมา
รูปแบบน้ีทุกราย) พอเวลาสัง่คร้ังต่อไปก็ต่อรองราคาใหมอี่ก ทำอยู่อย่างน้ีเร่ือยมา เม่ือเราต่อราคาให้
ถูกลง จีนเขากไ็ม่โง่ (เพราะเขากนิข้าว) เขาก็ไปลดคุณภาพตามราคาทีเ่ราไปต่อรองเขาดว้ย ปัญหาที่
ตามมาคือสินค้าล็อตแรกดี ล็อตสองดี แต่พอล็อตสามเริ่มมีปัญหา เราก็ด่าเขาว่าไม่รับผิดชอบ
ผลิตสินค้าห่วยแตก ทางเขากด่็าเราว่า "ก็เอ็งชอบราคาถกูๆ นิ แล้วจะเอาของดมีากมาจากไหน พอคุย
กันไม่รู้เรื่องก็เปลี่ยนผู้ผลิตใหม่ ปัญหาที่ตามมาก็คือการบริการ เช่นเรื่องซอฟต์แวร์ และอะไหล่
มันได้กลายเป็นวัฏจักรวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ สินค้าที่สั่งเข้ามาก็มีมาจากหลายผู้ผลิต ตอนขายก็
มันส์ดี แต่พอตอนซ่อมน่ีสิ ชักเร่ิมไม่มันส์แล้ว

ผลพวงของวงจรอบุาทว์ (Vicious Circle) ท่ีพูดถึงก็คือ
- ต้องสต็อกอะไหล่ไว้หลากหลายรุ่น สินค้าบางรุ่นสั่งเข้ามาขายไม่กี่พันตัว ครั้นจะสต็อก
อะไหล่ก็ไม่คุ้ม ครั้นจะไม่มีเลย เดี๋ยวก็โดนลูกค้าด่าว่าไม่รับผิดชอบ

- ซ้ำร้าย รีซีฟเวอร์บางรุ่นก็ซ่อมไม่ได้ ไม่มีอะไหล่ ช่างซ่อมก็ไม่มีความชำนาญ เพราะมีหลายรุ่น
เหลือเกิน เลยไม่รู้จะฝึกปรือวิทยายุทธ์ในรุ่นไหนดี
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- อะไหล่บางตัว พอเริ่มเข้าสู่ระบบดิจิตอล ต้องขอพูดตรงนี้เลยว่า ซ่อมยาก และซ่อมไม่คุ้ม
เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่มันบีบอัดสมรรถนะหลายๆ อย่างรวมกันเข้ามาอยู่ในชิพตัวเล็กๆ
เพียงตวัเดยีว ท้ังบอร์ดกมี็แตไ่อ้เจ้าชิพตวัท่ีว่าน้ีแหละทีแ่พงกวา่เพือ่น ขา (PIN) ก็เยอะเปน็
หนอน (เยอะไม่ว่า เล็กอีกต่างหาก) ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เป็นแค่เฉพาะหมวดสินค้าเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทยีมเท่าน้ัน แต่ก็รวมไปถึงหมวด AV ด้วยเช่น ทีวี ฯลฯ ผมจำได้ว่า เคยไปเย่ียม
ลูกค้ารายหนึง่ซ่ึงขายทวีีไปด้วย แกบอกวา่ ราคาทีวี 4-5 พัน แต่ชิพไอซีหลักของทวีี ราคาปา
เขา้ไป 2 พนักวา่บาท เวลาเสยีท ีกต็อ้งมาปวดหวัเพราะตอ้งอธบิายใหลู้กคา้เขา้ใจ
(ซ่ึงคงเขา้ใจ แต่ประมาณวา่ "ทำใจลำบาก")

ท่ีกล่าวมาทัง้หมดนีก็้ไม่ได้ว่าใคร เพราะมนัเป็นเร่ืองท่ีเราประสบมาแลว้ท้ังน้ัน ก็เลยมีคำถาม
กับตัวเองวา่ แล้วเราจะทนตอ่ปัญหานีไ้ปได้อีกนานเทา่ไร? ก็ได้คำตอบวา่ "อีกไม่นานคงตอ้งเลิก" แต่
อย่างท่ีบอกว่า เหรียญมีสองด้าน คำว่า "วิกฤต" (Crisis) ในคำภาษาจีนน้ันเป็นการรวมกันของคำสองคำ
คำแรกคือ "ภยันตราย" อีกคำคือ "โอกาส" เราจึงมาตั้งสติถามตัวเองใหม่ว่า "จะหลุดจากวงจร
อันชั่วร้ายนี้ได้อย่างไร?" หลายอย่างที่  ได้ประสบพบเจอมาหลายต่อหลายครั้งคือ เมื่อวิกฤตมา
ปัญญาเกิด (เพราะเราไม่ยอมแพ้ และมองต่างมิติ) หากเราจะทำธุรกิจจานดาวเทียมระยะยาว
เราต้อง "มีโรงงานผลิตในจีน" เอ...แล้วเราจะไปตั้งโรงงานเองหรือ? ตอบได้เลยว่า ไม่ได้แน่
ฉะนั้นเราจึงเริ่มเห็นคำตอบอยู่ลางๆ ว่าสิ่งที่เราต้องทำคือ "หาพันธมิตร" ดังสุภาษิตฝรั่งตอนที่
ผลิตภณัฑญ่ี์ปุ่นตตีลาดอเมรกัินซะอว่มอรทยั แตด่นัมฝีร่ังกลุม่หนึง่อยูร่อดปลอดภยั แถมมศีกัยภาพ
ในการแขง่ขันเพ่ิมข้ึนด้วย เพราะเขาคดิว่า "ถ้าแข่งขันกันไม่ได้ จงเข้าร่วมกับเขาเสียเถิด" (If you
can't beat them, joy them.)

เป็นความโชคดียังไงมิทราบ เ พ ร า ะ เ ร า ม ี
กัลยาณมิตรชาวจีนอยู่ท่านหนึ่ง ชื่อ Mr. Wei
(มร.เว่ย) ซ่ึงเป็นอาจารย ์(Professor) สอนภาค
วิชาอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
(ในมลฑลฟูเจี้ยน)
ขออนุญาตต่อจากนี้ไปเรียกว่า อ.เว่ย ท่านมี
โรงงานผลิตรีซีฟเวอร์เล็กๆ ตั้งอยู่ที ่ มณฑล
ฟูเจี้ยน เมืองเซี่ยะเหมิน โดยรับจ้างผลิตเป็น
ออเดอร์จากบริษัทใหญ่ๆ แต่จากการพูดคุย
แลกเปลี่ยนทัศนะกัน หลายๆครั้ง (ผมกับเขา

เผอิญคอเดียวคือ มีอาชีพเป็นครูมาก่อนเหมือนกัน ถึงได้บอกว่าเป็นโชคดีของเรา) ก็คุยกันจนเม่ือยมือ
(สมัยก่อนคุยกันภาษาอังกฤษสุดยอดด้วยกันทั้งคู่) สิ่งที่เรามองเห็นศักยภาพของเขาคือ "บุคลากร"
ท่ีทำงานกบัเขา เน่ืองจากวา่พนกังานสว่นใหญน้ั่นเป็นลูกศิษย์ของ อ.เว่ย น่ันเอง คนเหลา่น้ีมีความรู้
และความสามารถทางด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์เป็นอย่างดี และถ้ามีเทคโนโลยีอะไรดี แกมักรู้
ก่อนคนอื่นเพราะลูกศิษย์ลูกหาเยอะ
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และน่ันก็คือท่ีมาท่ีเราของการเจรจารว่มทุนหรือท่ีเรียกกันว่า JV (Joint Venture) จากวันน้ันปี
พ.ศ. 2546 จวบจนถึงวันน้ี ราว 6 ปี ท่ีโครงการ JV TDX-PSI ได้ดำเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง จุดเปล่ียน
(Turning Point) มันอยู่ตรงน้ีแหละครบั การท่ีเราถือหุ้นของโรงงานซึง่กันและกนั สามารถทำใหเ้ราเขา้
ไปมีบทบาทในด้านนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะด้าน

- สภาพแวดล้อมการทำงาน
- ค่าตอบแทน
- ที่พักสวัสดิการ
ส่วนท่ีกล่าวมาน้ี เขารับหลักการเราไปใช ้(เพราะถา้ใครเคยไปเยีย่มชมโรงงานทีจี่น คงต้องพูด

เป็นเสียงเดียวกันว่า คุณภาพชีวิตต่ำกว่าเรามาก ในขณะที่บางเมืองนั้นใช้เทคโนโลยีดีกว่าเราอีก)
เราอธิบายให้เขาฟังว่า สามสิ่งข้างต้นเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดของคนทำงาน และมันจะส่ง
ผลกระทบต่อคุณภาพงานที่ได้อย่างชัดเจน (ซึ่งโรงงานเราที่สุพรรณบุรีก็ยึดมั่นหลักการนี้มาโดย
ตลอด) การที่เรามีโรงงานเองจึงทำให้เราพัฒนาสินค้าได้ต่อเนื่องกว่าการที่สั่งมาจากโรงงานทั่วไปที่
รับจ้างผลติเปน็ลอ็ตๆไป ซ่ึงพวกนีจ้ะหนไีม่พ้นวงจรอบุาทวต์ามทีเ่ลา่ใหฟั้งขา้งตน้นัน่เอง ทีท่ำใหก้าร
บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา มีความต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นผลิตเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
ตระกูล S-STAR ต้ังแต่รุ่น SR-1, SR-2, SR-ECO, SR-3 และ SR-5

ต่อมาปีพ.ศ. 2549 ราคานำ้มันก็เร่ิมปรับตัวสูงขึน้อย่างไม่หยุดย้ัง ทำใหต้้นทุนดา้นการขนสง่
จากจีนมาไทยเริ่มมีการปรับตัว และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกตามลำดับ (จากวันนั้นถึงวันนี้เพิ่มไป
แล้วเกือบ 100%) และเม่ือเรามองย้อนไป ก็ได้แต่ถามตัวเองเบาๆวา่ หากไม่มีการปรับตัวต้ังแต่วันน้ัน
วันน้ีเราจะเป็นเช่นไรหนอ? ณ  ช่วงเวลาดงักล่าวน้ีเองท่ีเราเร่ิมมีแนวคิดท่ีจะต้องนำมาผลิตในไทยให้ได้
จึงเป็นท่ีมา โครงการ "Made in Thailand" ซ่ึงมีการปรับระบบการผลิตแล้วเสร็จและผลิตได้ต้นปี 2550
ที่ผ่านมา การที่ย้ายฐานการผลิตมาผลิตในไทยนั้น เรามีแผนในระยะยาวว่า การขนส่งจากจีนไปยัง
ประเทศทางยโุรป และแอฟริกาน้ันค่าขนส่งจะย่ิงแพงมากขึน้ในอนาคตอนัใกล้น้ี เราจึงวางแผนตัง้เป้า
ไว้ว่าภายในปีพ.ศ. 2510 เราจะเป็นฐานส่งออกไปยังประเทศเหล่านี้เพราะไทยอยู่ใกล้กว่า
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แน่นอน ทุกอย่างมีข้อดี ข้อเสีย ซึ่งข้อเสียที่เราเห็นคือ การที่เราต้องผลิตเองนั้นก็มีปัญหาใน
เรือ่งการทีเ่ราจะเปลีย่นรุน่แบบตามใจฉนัไมค่อ่ยไดแ้ลว้ เนือ่งจากการเปลีย่นรุน่ในแตล่ะครัง้ตอ้งเสยี
ค่าทำแม่พิมพ์ (Mould) ในราคาแพงมาก ดังนั้นการที่จะออกสินค้าในแต่ละรุ่นเราจึงต้องคิดให้
รอบคอบ และมีการวางแผนให้ดี ข้อเสียอีกด้านหนึ่งที่เรามาผลิตเองคือ การปรับเปลี่ยนรุ่นทำได้
ช้ากว่า เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับค่ายรถยนต์ที่ประกอบในประเทศไทย กว่าจะออกรุ่นใหม่ได้
ก็มีบริษัทท่ีนำเขา้มาขายกอ่น ยกตัวอย่างเช่น เบนซ์รุ่น C Class

พอออกใหม ่ ก็มีบริษัททีเ่รียกวา่ เกรยม์ารเ์กต็ นำเขา้รถรุน่นีม้าขายแลว้ แตบ่ริษัททีป่ระกอบ
ในไทยยังโฉมเก่าอยู่ เช่นเดียวกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมรุ่น S-3, S-5 และ OTA II ที่กำลังจะ
ออกใหม่ โดยใช้ CPU ตัวใหม่ล่าสุด ก็มีผู้นำเขา้รายเลก็ๆ นำ CPU รุ่นน้ีเข้ามาแล้วเช่นกัน

ข้อดีของการผลติในไทยทีเ่หน็ไดชั้ดๆ คือ
1. ใช้ Power Supply (แผงจ่ายไฟ) ร่วมกับรุ่นอ่ืนได้
2.ส่ัง Spare Parts (อะไหล่)ได้จำนวนมาก และหลากหลาย
3. มีผู้ขายสนใจที่จะขายมากราย
4. ได้อะไหล่ที่มีคุณภาพ เพราะมีทีมที่เชี่ยวชาญด้านฮาร์ดแวร์จัดซื้อจัดหาโดยเฉพาะ
5. บริการหลังการขายทำได้สะดวก
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สนามกฬีา และลานพกัผ่อนอยูด้่านหนา้ทางเขา้
บริษัทฯ

ถ่ายรูปคู่กับ อ. เว่ย (ซีอีโอ)

ไลด์การผลิต

รูปโรงงาน TDX -PSI

ถา่ยรปูคูก่บั ผจก. ฝ่ายตา่งประเทศ
(อาคารด้านหลังคือโรงงานผลิต)

อพ้าร์ทเม้นต์ ซึ่งเป็นสวัสดิการของพนักงาน ตั้ง
อยู่ด้านข้างของโรงงานการเดนิทางจึงสะดวกมาก
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มุมทำงานแผนกซอฟต์แวร์

สภาพแวดล้อมที่เน้นความสะอาด ปลอดภัย

เดินทางไปตรวจงานผลิต คุยปรึกษากับ อ.เว่ย

คุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยสินค้า
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เครื่องใส่อุปกรณ์อัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า SMT
(ปัจจุบันมีท้ังหมด 15 ตัว)

คุณแชร์ไปตรวจงาน (ซึ่งการตรวจงานเป็นสิ่ง
ท่ีจำเปน็ และตอ้งทำอยา่งตอ่เนือ่งทกุเดอืน)

ประชุมกับ CEO ถึงปัญหาท่ีพบ เพ่ือหาแนวทาง
แก้ไข (ขอบคุณสวรรค์ที ่สร้างโน้ตบุ ้คให้เล็ก
และบางลง เพราะสมยักอ่นหิว้ไปไหลแ่ทบหลดุ)

ประชุมเครียดเรื่องซอฟต์แวร์
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สิ่งที่เราเพียรพยายามทำมา 6 ปี เริ่มจะเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนมากที่สุดคือ คุณภาพ
และราคา ท่ีเรายังคงรักษาไว้ได้ และจะทำใหดี้ย่ิงๆข้ึนไป การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเท่าน้ันท่ีจะทำให้เรา
ยังคงยืนหยัดอยู่ในเส้นทางนี้ต่อไปได้อย่างยั่งยืน อีกอย่างพวกเราก็สนุกกับการทำงานแบบนี้ครับ

ท้ิงท้ายไว้สักนดิ
เหนือส่ิงอ่ืนใดเรารู้ว่า "ความไว้เน้ือเช่ือใจ" หรือท่ีเรียกว่า "Trust" น้ัน มิอาจสร้างกันได้ในวันเดียว

การร่วมทุนแบบ JV หรือ Joint Venture น้ัน ปัจจัยสำคัญ (Key Success) อีกตัวคือ Trust น่ันเอง
เมื่อต่างคนต่างมีความจริงใจ และมุ่งมั่นในการทำงานอย่างจริงจัง "สัมพันธภาพ" (Relationship)
อันดีงามก็งอกเงยเพิ่มพูน จนส่งผลให้เราส่งมอบการบริการหลังการขายที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม
ให้ลูกค้าของเราได้มั่นใจล้าน%

คุณแชร์ และคุณมุก ถ่ายรูปกับทีมวิศวกร

ระบบสุม่ทดสอบเครือ่ง

เจ้าหน้าที่กำลังนำคู่มือใส่กล่อง

สินค้าที่ประกอบเสร็จ

⌧ 


